

BÁO CÁO
sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Công văn số 789-CV/BDVTU ngày 22/5/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định về việc tổng hợp báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tuy Phước là huyện đồng bằng lớn ở phía Nam tỉnh Bình Định, có diện tích 219,872 km² với dân số 181.752 người. Về địa hình, phía Bắc và phía Tây Bắc Tuy Phước giáp huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn, phía Đông giáp đầm Thị Nại, phía Nam giáp TP Quy Nhơn, phía Tây giáp huyện Vân Canh. Hiện nay có 11 xã, 02 thị trấn, với 90 thôn và 11 khu phố. Nằm bên đầm Thị Nại, có sông Kôn, sông Hà Thanh chảy qua, có quốc lộ 1A, QL19, QL19C, QL 19 mới, đường sắt Bắc - Nam chạy ngang qua, có 4 xã ven đầm. Kinh tế chủ yếu của huyện hiện nay tập trung phát triển nông nghiệp, phát triển toàn diện cả trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, gắn với từng bước đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Trong những năm qua, kinh tế của huyện luôn tăng trưởng và phát triển khá, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tâm trạng, tư tưởng của đại bộ phận nhân dân nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên được các cấp ủy quan tâm; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Qua đó

tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động; tình trạng biến đổi khí hậu; dịch bệnh cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn khó lường; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh, đời sống và tư tưởng của một bộ phận nhân dân, gây khó khăn nhất định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận tại địa phương.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận của cấp ủy, tổ chức đảng

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể trong huyện tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước¹. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện². Chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy vai trò công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, phát triển kinh tế xã hội; tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể, nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo quy định của cấp trên³.

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn định kỳ làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, công an, quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể về tình hình nhân dân và công tác dân vận theo quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể;

¹ Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện dân chủ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở đến 98% cán bộ, đảng viên và 95% hội đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

² Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 18/3/2024 thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 11/4/2024 thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 07/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

³ Tính đến 31/5/2024, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã đối thoại: 32 cuộc/68 vụ việc/68 lượt công dân.

Chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã - thị trấn, cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, thị trấn, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo cấp ủy đảng sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận; Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của cấp ủy trong đó có nội dung về công tác dân vận.⁴

2. Kết quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Hội đồng nhân dân từ xã đến huyện đã cụ thể hóa, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Huyện ủy liên quan đến công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Duy trì và đổi mới công tác tiếp xúc cử tri⁵, nâng cao hiệu quả công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Hoạt động giám sát được đổi mới, tiếp thu phản ánh kịp thời những kiến nghị, yêu cầu hợp pháp, chính đáng của cử tri, nhân dân đến các ngành, các cấp giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hoá chỉ đạo của tỉnh, chủ trương của huyện ủy và nghị quyết của HĐND huyện về công tác dân vận⁶. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; từng bước đơn giản hóa các loại hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, cá nhân; thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”⁷. Thực hiện nghiêm quy định tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính

⁴ Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 259-QĐ/HU ngày 29/10/2021 ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện và Giám sát việc thực hiện Quy chế số 06-QC/TU ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh” và Quy định số 12-QĐi/TU ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

⁵ Trong 6 tháng đầu năm, HĐND các cấp đã phối hợp tổ chức 4 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 280 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp (cấp tỉnh: 26 điểm, cấp huyện: 52 điểm, cấp xã: 202 điểm) có trên 19.000 lượt cử tri tham dự. Đã tổng hợp 161 ý kiến, kiến nghị đề nghị các cơ quan, các ngành có thẩm quyền liên quan xem xét giải quyết.

⁶ Công văn số 264/UBND-NV ngày 26/02/2024 về việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2024; Kế hoạch phối hợp số 13-KH/UBND-BDVHU ngày 08/3/2024 giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phước về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2024; ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 03/04/2024 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024.

⁷ Kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 của các xã, thị trấn: có 9 đơn vị đạt chỉ số CCHC từ 85% trở lên và có 4 đơn vị đạt chỉ số CCHC từ 79% đến dưới 85%.

đáng của nhân dân⁸; giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.⁹

3. Kết quả công tác dân vận của các cơ quan tư pháp

Công tác dân vận trong các cơ quan tư pháp được quan tâm; tổ chức, bộ máy được củng cố, kiện toàn; hoạt động của các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án¹⁰ được thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật, để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo trong hoạt động tố tụng.

4. Kết quả công tác dân vận của công an, quân sự

Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 an tâm tư tưởng, hăng hái lên đường nhập ngũ, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu; Xây dựng kế hoạch dân quân tự vệ làm công tác dân vận năm 2024.

Công an huyện đã chủ động phối hợp với Mặt trận và các hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, nhân rộng các mô hình, điển hình trong phòng chống tội phạm¹¹; quản lý cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến và người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư.

5. Kết quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho ý kiến về nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2024 của Mặt trận và các hội đoàn thể huyện; chỉ đạo Mặt trận, các Hội đoàn thể phối hợp với chính quyền, các ban ngành và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và

⁸ Tổng số tiếp tại UBND huyện là 06 cuộc/20 lượt/17 vụ tiếp lần đầu, gồm: tiếp định kỳ vào ngày 09 và 24 hàng tháng, đã tiếp 06 cuộc/07 lượt/04 vụ, tăng 06 lượt so cùng kỳ (tăng 85,71%), (trong đó, Chủ tịch UBND huyện tiếp 05 cuộc/06 lượt /03 vụ, Phó Chủ tịch tiếp 01 cuộc/01 lượt /01 vụ). Ban Tiếp công dân huyện tiếp công dân thường xuyên có 13 lượt/13 vụ. Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tổ chức đối thoại: 04 cuộc/ 04 lượt/ 04 vụ

⁹ Trong 06 tháng đầu năm 2024, Tổng số đơn UBND huyện tiếp nhận: 08 đơn, so cùng kỳ tăng 02 đơn (tăng 25%). Trong đó: Khiếu nại 07 đơn, so cùng kỳ tăng 03 đơn; tố cáo 01 đơn, so cùng kỳ giảm 01 đơn. Thuộc thẩm quyền UBND huyện giải quyết 04 đơn (khiếu nại 03 đơn, tố cáo 01 đơn). Còn 04 đơn khiếu nại thuộc Chủ tịch UBND xã, thị trấn.

¹⁰ Tổng số phải thi hành là 804 việc/164.895.162.000 đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 653 việc/44.618.027.000 đồng, chiếm 81,21% việc và 27,05% tiền; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 131 việc/109.335.099.000 đồng, chiếm 16,29% việc và 66,30% tiền trong tổng số phải thi hành; Hoàn thi hành án 18 việc/10.887.886.000, chiếm 2,23% việc và 6,60% tiền; Đình chỉ 02 việc/54.150.000 đồng, chiếm 0,24% việc và 0,03% tiền. Đã thi hành xong 262 việc đạt tỷ lệ 40,12% và thu được số tiền là 6.273.192.000 đồng đạt tỷ lệ 14,06%.

¹¹ Mô hình “Chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn thị trấn Diêu Trì; mô hình “Tuyến đường camera an ninh” tại xóm Vườn ươm, thôn Phong Tấn, xã Phước Lộc; mô hình “thanh niên xung kích tự quản về ANTT” tại thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn; mô hình “Trường học an toàn về ANTT” tại trường THCS Phước Hòa và mô hình “Cổng trường ATGT- đảm bảo ANTT” tại trường THPT Xuân Diệu, Nguyễn Diêu.

nhệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của huyện và cơ sở; tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, đón các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tham gia tổ hòa giải giải quyết tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân. Phối hợp tuyên truyền vận động hội, đoàn viên và nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát¹², phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và tổ chức đối thoại theo quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân¹³.

Mặt trận và các hội đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động hội đoàn viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhân rộng các mô hình điển hình; phát huy vai trò trong việc tập hợp đoàn viên, hội viên; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; làm nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Kết quả công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo

Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo; chú trọng tuyên truyền sâu rộng cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo, hướng dẫn các chức sắc, tín đồ hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ đã được Nhà nước công nhận. Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2024 và Đại lễ Phật Đản, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân vận và các Hội đoàn thể huyện, hệ thống chính trị các địa phương tổ chức các đoàn đi thăm hỏi các cơ sở thờ tự, các chức sắc nhằm động viên đồng bào có đạo sống tốt đời đẹp đạo, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

¹² MTTQ VN huyện đã chủ trì giám sát chuyên đề “Công tác vận động nhân dân tham gia thu gom và phân loại rác thải tại nguồn đối với thôn Mỹ Trung và thôn Lộc Thượng” (Phước Sơn).

¹³ Trong 6 tháng đầu năm, có 04 địa phương đã tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm 2024.

Các ngành chức năng đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các chức sắc, tín đồ các tôn giáo; hướng dẫn tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo trên địa bàn phong phẩm, thuyền chuyển, bổ nhiệm, cải tạo các cơ sở thờ tự, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Nhìn chung các chức sắc, tu sĩ, tín đồ tôn giáo chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

III. PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”

Trong 6 tháng qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Số mô hình xây dựng mới, nhân rộng là 31 mô hình¹⁴. Tổng số mô hình hiện có trên địa bàn đến 6 tháng đầu năm 2024 là 387 mô hình¹⁵. Các mô hình được ra mắt mới là: mô hình “Hành chính phục vụ người dân”, mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn trong các cơ sở tôn giáo”... Các mô hình cũ vẫn còn duy trì và hoạt động.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

- Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trong hệ thống chính trị trên địa bàn¹⁶; Chỉ đạo Mặt trận và các hội đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch giám sát năm 2024; Chỉ đạo Đại hội mãn nhiệm kỳ của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã - thị trấn, cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; việc nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của 2 Ban Chỉ Đạo (Quy chế dân chủ và tôn giáo). Tham mưu, tổng hợp báo cáo về tình hình nhân dân, tôn giáo; theo dõi nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai thực hiện các công trình dự án trên địa bàn huyện.

¹⁴ Trong đó: lĩnh vực kinh tế 07 mô hình; văn hóa - xã hội 15 mô hình; quốc phòng, an ninh 08 mô hình; lĩnh vực chính trị 01 mô hình.

¹⁵ Trong đó: lĩnh vực chính trị 10 mô hình; kinh tế 107 mô hình; văn hóa - xã hội 181 mô hình; quốc phòng, an ninh 89 mô hình.

¹⁶ Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 18/3/2024 thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 112-KH/HU ngày 11/4/2024 thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 07/3/2024 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phối hợp với Hội Nông dân huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Phối hợp Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, đảm bảo 100%. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đoàn Biên phòng Nhơn Lý xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan năm 2024.

- Định kỳ tham gia buổi giao ban, làm việc giữa Thường trực Huyện ủy với Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Mặt trận và các hội đoàn thể về tình hình nhân dân và công tác dân vận trên địa bàn huyện.

- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu các Ban chỉ đạo ban hành Chương trình công tác năm 2024. Tham mưu Ban Chỉ đạo tôn giáo xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn 315-CV/HU ngày 05/4/2018 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU về công tác tôn giáo trong tình hình mới tại Đảng ủy xã Phước An. Tham mưu Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ của huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện¹⁷.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện tiếp tục có những chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Phương thức vận động quần chúng có đổi mới, đa dạng hơn, nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của huyện.

¹⁷ Kế hoạch kiểm tra QCDC 03 đơn vị, đã tổ chức kiểm tra 01 đơn vị.

2. Hạn chế và nguyên nhân:

- Công tác triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận ở một số địa phương còn hạn chế.

- Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp trong công tác dân vận chính quyền ở một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp chưa kịp thời.

- Chất lượng, hiệu quả giám sát chưa cao nhất là việc theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát. Hoạt động phản biện xã hội còn bị động, khó thực hiện.

- Công tác tập hợp quần chúng nhân dân tham gia sinh hoạt tỉ lệ còn thấp.

Nguyên nhân:

- Việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội đoàn viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; hoạt động của hệ thống dân vận cơ sở có chuyển biến nhưng chưa thật sự đồng đều, một số phong trào chưa đi vào chiều sâu.

- Công tác phối hợp giữa Mặt trận, hội đoàn thể với chính quyền, các ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác dân vận ở cơ sở có lúc, có nơi chưa đồng bộ.

- Lực lượng nòng cốt ở cơ sở đông nhưng chưa phát huy hết vai trò.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN VẬN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác tôn giáo, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Quyết định số 259-QĐ/HU ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Làm việc với tổ kiểm tra của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh về kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 theo Kế hoạch số 51-KH/BCĐ ngày 21/3/2024 của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 259-QĐ/HU ngày 29/10/2021 ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Tuy Phước tại Đảng ủy xã Phước Hiệp; Giám sát việc thực hiện Quy chế số 06-QC/TU ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh” và Quy định số 12-QĐi/TU ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện và Ban chỉ đạo tôn giáo huyện) tổ chức kiểm tra các đơn vị còn lại theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của 02 Ban chỉ đạo. Giám sát các nội dung đã đề ra trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Dân vận Huyện ủy năm 2024.


5. Tổ chức tổng kết công tác dân vận, tôn giáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy biết, theo dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận TU, (B/cáo)
- HĐND, UBND huyện,
- Ban Dân vận HU,
- UBMT TQVN và các Hội đoàn thể huyện,
- Các TCCSĐ trực thuộc,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Đình Thuận